
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓                                               

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓, ๑๐๐๐ 
ณ ห้อง B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ                                                                       

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 
“ ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ”  

 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. พลโท สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
 ๒. นายธำรงค์    ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒   
 ๓. นายบุญเลิศ    คชายุทธเดช   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓    
 ๔. นายรังสรรค์  โพธิ์คำ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕ 
 ๕. นายสุพล    จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ ๖ 
 ๖. นายสมเดช    ขันจำนงค ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๗ 
 ๗. นายไตรภพ    ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๘ 
 ๘. นายสมโภชน์    ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๐ 
 ๙. พลโท พิสิทธิ์   สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 

 ๑๐. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓ 
 ๑๑. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ   
 ๑๒. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน 

 ๑๓. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์ 
 ๑๔. นายพงษ์หฤษฎ์    จรัณยานนท ์  บรรณารักษ ์  

 ๑๕. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๖. นายศุภวัสส์   ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ   

 ๑๗. นางดารารัศมิ์     ศรีวิลัย  กรรมการ 
 ๑๘. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 
 ๑๙. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล   กรรมการ 
 ๒๐. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

 ๒๑. นายประเสริฐ  คำแฝง   กรรมการ 
 ๒๒. นายธรรมศักดิ์   เจริญฟุ้ง   กรรมการ 
 ๒๓. นายนพวินทร์    ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ 
 ๒๔. นายพิมฉัตร์   อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ 
 ๒๕. นายธนบัต ิ อ้ึงสุวรรณพานิช กรรมการ 
 ๒๖. นายสุพจน์  แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ 
 ๒๗. พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์   กรรมการ 
 ๒๘. พันเอก ผ่านศึก   อนันตพงษ์  กรรมการ     
 ๒๙. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 

 
/ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุมฯ 
 ๑. นายณรงค์   คงสมปราชญ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑   ติดภารกิจ 
 ๒. นายศรีชาย  เอ่ียมจั่น   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔   ติดภารกิจ 

 ๓. พลเรือเอก กาญจน์   ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๙  ติดภารกิจ 
 ๔. นายวิเชียร   โสพรรณพนิชกุล   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๒  ติดภารกิจ 
 ๕. นายศิริพจน์   นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๔ ติดภารกิจ 
 ๖. พลตรี วรวุฒิ   วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๕  ติดภารกิจ 

 ๗. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก    ติดภารกิจ 
 ๘. นายปพน   วงศ์สุธารส   ปฎิคม    ติดภารกิจ 
 ๙. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  ติดภารกิจ 
 ๑๐. นายอนันต์   พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๑. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๒. นางอภิญญา  เชื้อปาน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๓. นายณฐวุฒ    เอมแย้ม  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๔. ร้อยเอก สุรพล    บวรศักดิ์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๕. นายพิชิต   อมัติรัตนะ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๖. นายจิรันดร์   บุญรุ่ง   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๑๗. นายนพดล    เสมมีสุข  กรรมการ    ติดภารกิจ 

 ๑๘. พันเอก ภูษิต   คล้ายหิรัญ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๙. นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๐. นายสุรชัย  พูลสิริ   กรรมการ ติดภารกิจ 

 ๒๑. นายจิมมี่   ศรีสุขใจสำราญ กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๒. พันเอก สรเดช    สุริยกาญจน์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๓. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๔. นายยงยศ   กาญจนโรจน์พันธ์ กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๕. นายนิติพัฒน์   พรนิมิตพิศาล  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๒๖. นายยอดรัก    ธรรมสโรช  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๖. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๗. นายนิธิพร    มีลาภ  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๘. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๙. นายสาโรช    จันทร์ประเสริฐ กรรมการ     ติดภารกิจ 
 ๓๐. นายธนาดร   นิยมไวทยะ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๑. นายอทิทักษ์    ฐานะรัตน์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๒. นายขจร   เรเชียงแสน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๓. นายพรรณพรหมพร  เอ่ียมประชา   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๔. นายวีระวัฒน์   วีระพงษ ์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๕. นายธนวัฒน์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 -  
เจ้าหน้าทีก่ารประชุมฯ 
  ๑. นางแว่นฟ้า   ทิมรอด  ผู้ช่วยจดบันทึกรายงานการประชุม 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐๐๐ 
๑. วาระท่ี ๑ 

ประธานกล่าวเปิดประชุมฯ 
 นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ การประชุมฯ ครั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ      
เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๒๙ คน เจ้าหน้าที่และผู ้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๑ คน รวมเป็น ๓๐ คน         
ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๘ ขออนุญาตเรียนเชิญ       
พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ ในวาระท่ี ๑ ครับ 

นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอเปิดการ
ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เชิญฝ่ายเลขาฯ ในวาระต่อไป 

๒. วาระท่ี ๒ 
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 

นายสมโภชน์ฯ/อ ุปนายกฯ/ปฏิบ ัติหน ้าท ี ่ เลขาน ุการฯ   การประช ุมคณะกรรมการ                    
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓, ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ 
ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ    
เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๓๓ คน เจ้าหน้าที ่และผู ้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๒ คน รวมเป็น ๓๕ คน 
รายละเอียดสรุปรายงานการประชุมฯ มีจำนวน ๑๒ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ กรุณา
ตรวจสอบตรวจทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามภาพฉาย ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และมี
คณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมฯ ได้รับรองรายงาน     
การประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

 
๓. วาระท่ี ๓ 

เรื่อง เพื่อทราบ 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ  ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องที่ควรเรียน
ให้ทีป่ระชุมฯ รับทราบ จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้ 
 วาระที่ ๓.๑  เรื่อง ชี้แจงสถานภาพการเงินของสมาคมฯ  โดย นายสมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร 
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ แทน นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ เหรัญญิกฯ 

  นายสมบูรณ์ฯ/ ผู้แทนเหรัญญิกฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงิน ประจำเดือน ม.ค.๖๓ 
  (๑) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ๓๑ ม.ค.๖๓ 

(๑.๑) เงินสดในมือ    จำนวน      ๒๗,๒๒๔.๘๖ บาท 
๑.๒ เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ ๓ บัญชีออมทรัพย์  
       จำนวน           ๒,๓๑๙,๑๔๒.๖๒ บาท 
๑.๓ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 
     บัญชีออมทรัพย์ จำนวน           ๑,๕๓๕,๖๒๖.๖๙ บาท 
     บัญชีเงินฝากประจำ จำนวน        ๑,๐๐๐.-    บาท 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป จำนวน           ๓,๘๘๒,๙๙๔.๑๗ บาท 

  (๒) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 (๒.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน        ๕๗๓,๗๕๐.- บาท 

  
  /(๒.๒) รวมเงินสดจ่าย... 
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   (๒.๒) รวมเงินสดจ่าย  จำนวน       ๙๙๐,๐๘๑.- บาท 
     (๒.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๒.๑) – ข้อ (๒.๒)) จำนวน      - ๔๑๖,๓๓๑.- บาท 
        สถานภาพการเงินของอาคารสมาคมฯ ประจำเดือน ม.ค.๖๓                 
  (๓) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   (๓.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน               _  ๘,๒๔๔.-    บาท 
   (๓.๒) รวมเงินสดจ่าย จำนวน    ๑๙๐,๓๙๑.๔๕ บาท
   (๓.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๓.๑) – ข้อ (๓.๒)) จำนวน   - ๑๘๒,๑๔๗.๔๕ บาท 
   (๓.๔) รายรับที่ยังไม่ได้รับ จำนวน                   ๑๘,๐๐๐.- บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของสมาคมฯ ประจำเดือน ม.ค.๖๓ ที่แนบ 
  มติที่ประชุม รับทราบและรับรองสถานภาพการเงินของสมาคมฯ อาคารสมาคมฯ ประจำเดือน 
ม.ค.๖๓   
  วาระที่ ๓.๒ เรื ่อง ชี้แจงสถานภาพของกองทุนครูเฉลียว  จำเริญมา เพื่อการศึกษา โดย                           
โดย นายสมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ แทน นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ เหรัญญิกฯ 
  นายสมบูรณ์ฯ/ ผู้แทนเหรัญญิกฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงินบัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ  
ประจำเดือน ม.ค.๖๓ 
  บัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ 
  (๑) เงินสดรับ จำนวน         ๓,๑๐๐.-    บาท
  (๒) เงินสดจ่าย  จำนวน    -         บาท 
  (๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย จำนวน                  ๓,๑๐๐.-    บาท 
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกมา     จำนวน           ๑,๔๖๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกไป    จำนวน           ๑,๔๖๗,๕๕๔.๑๗ บาท 
  (๕) รอเบิกจ่าย จำนวน             ๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน ม.ค.๖๓ 
ที่แนบ 
  นายสมเดชฯ/อุปนายกฯ  เรื่องสถานภาพการเงิน กรณีเงินช่วยเหลือบุตรนายอดิศักดิ์ฯ ของ    
ยบ.๕๐ ควรจะมีการเน้นข้อความหรือใส่วงเล็บไว้ทุกครั้งว่าที่มาของข้อมูลการเงินนี้เป็นมาอย่างไร เนื่องจาก  
เมื่อเวลาเนิ่นนานออกไป หากไม่มีการเน้นที่มาของเรื่องเหล่านี้จะทำให้เกิดการลืมเลือนหรือข้ อมูลสูญหายไป 
ซ่ึงแต่เดิมไดเ้คยมีการบันทึกไว้แล้ว 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ให้บันทึกข้อมูลเหมือนเดิม โดยใส่ชื่อ นายยงยศฯ ประธานรุ่น ยบ.๕๐ 
ไว้ทุกครั้งในรายงานการประชุมฯ 
        มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองสถานภาพการเงินกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน ม.ค.๖๓ 
และเห็นชอบตามความเห็นของนายกสมาคมฯ  
  วาระท่ี ๓.๓ เรื่อง รายงานการบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ โดย นายศุภวัสส์ ตันติเสถียรชัย 
ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการฯ  แทน นายธนาดร นิยมไวทยะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคาร
สมาคมฯ และอาคารสถานที่ 
  นายศุภวัสส์ฯ/กรรมการฯ เรื ่องสิ ่งปลูกสร้างของอาคารสมาคมฯ ตามที ่นายกสมาคมฯ            
ได้มอบหมายให้ นายธนาดรฯ/กรรมการฯ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ และอาคาร
สถานที่ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อยนั้น เนื่องจาก นายธนาดรฯ/กรรมการฯ ติดภารกิจ      
จำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้ จึงขออนุญาตชี้แจงแทนดังนี้ จากการพูดคุยกับผู้เช่าประกอบการ และ   
นายรังสรรค์ฯ/อุปนายกฯ ซึ่งเป็นคนกลางในการประสานงาน ทราบว่าผู้เช่าประกอบการยังคงยืนยันจะขอรับ
เงินค่าลงทุนในการประกอบการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และขอให้ยกเลิกหนี้ 

/ที่ค้างชำระ... 



-๕- 
 

ที่ค้างชำระด้วย ส่วนสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์อื่นๆให้ตกเป็นของสมาคมฯ  หรือกรณีที่สมาคมฯ จะจ่ายเงินคืน
ให้ไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ผู้เช่าประกอบการจำเป็นต้องถอดเครื ่องปรับอากาศที่ติดกับสิ ่งปลูกสร้างออก            
ส่วนนายรังสรรค์ฯ/อุปนายกฯ มีความเห็นว่าควรให้นำร้านกาแฟดังกล่าวลงประกาศในเว็ปไซด์ของสมาคมฯ 
เพื่อแสวงหาผู้รับช่วง (เซ้ง) ประกอบการต่อ ซึ่งแนวคิดนี้น่าจะขัดกับข้อกฎหมายเรื่องสิทธิของสมาคมฯ            
ขออนุญาตที่ประชุมฯ ย้อนกลับไปดูสัญญาที่ทำไว้กับสมาคมฯ กรณีผู้เช่าผิดสัญญาสมาคมฯ  
  (๑) จะต้องยึดเงินประกัน  เนื่องจากเกินกำหนดเวลาจ่ายเงินค้างค่าเช่าสำหรับประกอบการ 
  (๒) สิ่งของที่ต่อเติม ดัดแปลง ที่ติดตรึงถาวร จะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ดังนั้นผู้เช่า
ประกอบการจะขอรับเงินค่าลงทุนในการประกอบการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้นไม่
สามารถทำได ้
  (๓) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแล้ว ผู้เช่าประกอบการจะต้องรื้อถอนออกไปให้เรียบร้อยภายใน     
๑๕ วัน มิเช่นนั้นผู้เช่าประกอบการจะต้องถูกปรับเป็นรายวันๆละ ๕,๐๐๐-. บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
  ตามหลักกฎหมาย ปัจจุบันผู้เช่าประกอบการจะต้องถูกดำเนินการทั้ง ๓ ข้อกฎหมายดังกล่าว 
หากมีการบิดพลิ้วการชดใช้ค่าเสียหาย สมาคมฯจำเป็นต้องดำเนินการฟ้องร้องตามข้อกฎหมายที่กล่าวอ้าง 
เนื่องจากในฐานะสมาคมฯ เป็นเจ้าของอาคาร เมื่อผู้เช่าประกอบการกระทำผิดสัญญา สมาคมฯเป็นผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการผิดสัญญา จึงมีสิทธิที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ แต่สมาคมฯ กลับไม่
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ สำหรับการต่อสู้ทางคดีนั้นผลการตัดสินอยู่ที่ดุลยพินิจของศาล หากทั้งสองฝ่าย
สามารถตกลงเจรจายอมความกันได้ฉันท์พ่ีน้องก็ไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้อง 
  นายรังสรรค์ฯ/อุปนายกฯ ในฐานะคนกลางการประสานงานของทั้งสองฝ่าย อยากจะวิงวอน
ขอร้องให้มีการรอมชอมเนื่องจากต่างก็เป็นพี่น้องกันทั้งนั้น การประกาศหาผู้ประกอบการรายใหม่มาเช่าช่วง
ดำเนินกิจการต่อนั ้นไม่สามารถดำเนินการเป็นการส่วนตัวได้ จะต้องดำเนินการในนามสมาคมฯ เท่านั้น         
จึงเป็นเรื่องที่ยาก การดำเนินกิจการร้านกาแฟถือเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยทำกันมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ เพียงแต่
มีเจตนาดีที่จะทำให้สมาคมฯ มีรายได้เพื่อนำมาเลี้ยงตัวเองในการบริหารกิจการของสมาคมฯ ได้บางส่วน       
แต่เมื่อผลการประกอบการไม่ดี ไม่คุ้มกับทุนที่ลงไปจึงจำเป็นต้องหยุดประกอบการ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ      
ผู้เช่าประกอบการ ขณะเดียวกันก็เห็นใจสมาคมฯ ที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์จากการให้เช่าประกอบการ       
จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาหาทางออกให้ดีที ่ส ุด  ไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องถึงชั ้นศาล             
จะเสียชื่อเสียงด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ เรื่องดังกล่าวพวกเราคงต้องหันกลับมาช่วยกันดูแลองค์กรของเรา             
ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มเข้ามาบริหารจัดการให้รวดเร็ว โดยขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณา      
ให้รอบคอบ พร้อมทั้งหาทางออกที่ดีที่สุด บริสุทธิ์ ยุติธรรมเพ่ือความเป็นองค์กรของพวกเราต่อไป 
  เจตนารมณ์ของนายกสมาคมฯ เนื ่องจากการหันกลับมาดูแลอาคารสมาคมฯ ของคณะ
กรรมการฯ จึงมีแนวคิดว่านับแต่นี้ต่อไปจะต้องมีคนอยู่ดูแลอาคารสมาคมฯทุกวัน จากการประชุมฯ ครั้งที่ผ่าน
มา นายกสมาคมฯได้มอบให้ นายธนาดรฯ/กรรมการฯ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ และ
อาคารสถานที่ พิจารณาจัดทำแผนงานและจัดลำดับความเร่งด่วนในการบริหารจัดการ (การรังวัดที ่ดิน        
การทำรั้ว ฯลฯ) ที่ชัดเจน เพ่ือให้อาคารสมาคมฯ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและสมเกียรติ จึงต้องการให้มีคนไปอยู่ทุก
วัน อย่างไรก็ตามขณะนี้สมาคมฯ ยังไม่แข็งแรงในเรื ่องสถานะการเงิน จำเป็นต้องมีการประหยัดโดยใช้
งบประมาณที ่มีอยู ่อย่างเหมาะสม ปัจจุบันสมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับดูแลอาคารสมาคมฯ เดือนละ 
๑๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะต้องพิจารณาดูแลการใช้เงินจำนวนนี้ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความ
คุ้มค่าให้มากที่สุด จะเห็นว่าการใช้อาคารสมาคมฯ ในการประชุมฯครั้งล่าสุดนั้นไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้เป็น
สถานที่จัดการประชุมฯได้ ขาดการปรนนิบัติบำรุง การกำกับดูแล จึงจำเป็นต้องเร่งพิจารณาเพื ่อสาน
เจตนารมณ์ให้เกิดข้ึนโดยเร็ว 
 

/สำหรับเรื่องเสื้อ... 
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  สำหรับเรื่องเสื้อยืด เสื้อคอปกที่สมาคมฯ ที่จัดทำขึ้นในโอกาสต่างๆ ซึ่งเหลือเก็บไว้ในคลังจัดเก็บ
เป็นจำนวนมาก มีหลายรุ ่น หลายแบบ โดยจะขออนุมัติที ่ประชุมฯ ให้พิจารณานำไปมอบหรือแจกจ่าย       
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นการสร้างสาธารณกุศลและระบายออกสิ่งของเก่าที่จัดเก็บโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความรกรุงรัง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดเก็บและจัดทำบัญชีคุมให้รัดกุมต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการอาคารของสมาคมฯ 
ตามท่ีนายศุภวัสส์ฯ/กรรมการฯ ในฐานะฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการฯ รายงาน และรับทราบเจตนารมณ์
ของนายกสมาคมฯ ที่ได้มอบให้ รวมทั้งอนุมัติให้เสื้อยืด เสื้อคอปกที่สมาคมฯ ที่จัดทำขึ้นซึ่งเหลือเก็บไว้ในคลัง 
พิจารณานำไปมอบหรือแจกจ่ายเพ่ือประโยชน์สาธารณะต่อไป 
  วาระที่ ๓.๔  เรื ่อง รายงานความคืบหน้าการเตรียมการแก้ไขข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่า                 
โยธินบูรณะ ในประเด็นต่างๆ โดย นายศุภวัสส์  ตันติเสถียรชัย ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการฯ  
 นายศุภวัสส์ฯ/กรรมการฯ  สืบเนื่องจากที่ประชุมฯ มีมติให้มีการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของ
สมาคมฯ เพ่ือให้มีความทันสมัย จึงขออนุญาตนำเสนอ โดยเริ่มจาก 
 ข้อ ๗ คำจำกัดความ คำว่า “ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ หมายถึง” เดิมมีการกล่าวถึง ผู้ที่ได้ศึกษาใน
โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ โรงเรียนวัดสะพานสูง ปัจจุบันควรจะมีการแก้ให้มีความ
ทันสมัยขึ้น แก้ไขเป็น “ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ หมายถึง ผู้ที่ไดเ้คยศึกษาในโรงเรียนโยธินบูรณะ รวมทั้งผู้ที่ได้เคย
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ เท่านั้น ” นอกนั้นตัดออกไป 
 ข้อ ๘.๓  คำจำกัดความ คำว่า “สมาชิกสามัญ” เช่นเดียวกัน สมาชิกสามัญ คงล้อมาจาก       
คำจำกัดความข้อ ๗ ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ หมายถึง ผู้ที่ได้เคยศึกษาในโรงเรียนโยธินบูรณะ รวมทั้งผู้ที่ได้เคย
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ โรงเรียนวัดสะพานสูง โรงเรียนมัธยมวัดจันทร์สโมสร โดยจ่ายค่าบำรุง
สมาคมฯ แก้ไขเป็น “สมาชิกสามัญ ได้แก่ ศิษย์เก่าโยธินบูรณะผู้ที ่ได้เคยศึกษาในโรงเรียนโยธินบูรณะ 
รวมทั้งผู้ที่ได้เคยศึกษาในโรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ”  โดยเว้นการกล่าวถึงเรื่องเงินค่าบำรุง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระเบียบฯ ในข้อ ๗ และข้อ ๑๐ 
 ข้อ ๘.๔ คำจำกัดความ คำว่า “สมาชิกวิสามัญ” ได้แก่ ศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะที่ได้เคย
ศึกษาในโรงเรียนโยธินบูรณะ แต่มิได้ชำระค่าบำรุง  และนักเรียนที่อยู่ระหว่างศึกษาในโรงเรียนโยธินบูรณะ 
แก้ไขเป็น “สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักเรียนที่อยู่ระหว่างศึกษาในโรงเรียนโยธินบูรณะ”   
 ข้อ ๑๐ คำจำกัดความ คำว่า “อัตราค่าบำรุง” เดิมจะต้องชำระเป็นรายปี หรือเป็นสมาชิกสามัญ 
ยกเว้นการเป็นสมาชิกฯ ก่อนหน้านี้ เนื่องจากนายกสมาคมฯ มีเจตนารมณ์ที่จะไม่กล่าวถึงเงินค่าบำรุงกับ
สมาชิกฯ ทั้งหมด  แก้ไขเป็น “อัตราค่าบำรุง หมายถึง สมาชิกฯ ทุกประเภทไม่ต้องเสียค่าบำรุง ” เหตุผล            
เพ่ือเป็นการเอ้ืออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกฯ ทุกประเภท และกฎหมายมิได้ห้ามไว้ 
 ข้อ ๑๑ เดิม “สมาชิกฯ ต้องยื ่นใบสมัคร มีผลเมื ่อจ่ายค่าบำรุงแล้วอย่างช้าภายในวันที่                 
๑ เดือนธันวาคม แต่ทั ้งนี ้ มีสิทธิเลือกตั ้งเลือกตั ้งสมาคมฯ ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงสมาคมฯ ก่อน ๖ เดือน          
ก่อนมีการเลือกตั้ง” แก้ไขเป็น “บุคคลที่มีคุณสมบัติตามคำจำกัดความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้ถือว่า
ตนเองเป็นสมาชิกฯ ในคุณสมบัตินั้นๆโดยปริยาย โดยไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงใดๆ” 
 ข้อ ๑๒  เดิม “สมาชิกภาพของสมาชิกฯ สิ้นสุดเมื่อ ไม่จ่ายค่าบำรุงรายปี” ให้ยกเลิก 
 ข้อ ๑๓ “สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกฯ” 
  ข้อ ๑๓.๑ เดิม “สมาชิกฯที่มีสิทธิ จะมีบัตรประจำตัวสมาชิกฯ” แต่เนื่องจากปัจจุบัน 
สมาคมฯ ยังไม่ได้ออกบัตรประจำตัวสมาชิกฯ แก้ไขเป็น “สิทธิของสมาชิกฯ มีบัตรประจำตัวสมาชิกฯ                
เมื่อสมาคมฯ ได้มีการจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกฯ แล้ว”  
 ข้อ ๑๔ ที่ผ่านมา การเลือกตั้งของสมาคมฯ จะทำการเลือกตั้งเมื่อครบกำหนดเวลาหรือเมื่อมีความ
พร้อม แล้วนำผลการเลือกตั้งไปยื่นจดทะเบียนในนามสมาคมฯ ทำให้การดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯ 

 
/ไม่มีความแน่นอน... 
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ไม่มีความแน่นอน  ไม่มีความชัดเจน นายกสมาคมฯ จึงมีความประสงค์ให้การดำเนินงานของสมาคมฯ มีความ
ชัดเจน มีความแน่นอน โดยการระบุห้วงเวลาที่ชัดเจนในแผนงานของสมาคมฯ โดยเริ่มจาก  
  วรรค ๓ เดิม “กรณีการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่ง
นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง และสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๒ ปี เต็ม” แก้ไขเป็น “ภายใต้
ข้อบังคับฯ วรรค ๗ กรณีการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้มีวาระ ๒ ปี โดยเริ่มนับวาระการดำรง
ตำแหน่งนับแต่วันที่ ๑ เดือนมีนาคม ของปีที่ได้รับการเลือกตั้ง และสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง เม่ือครบ 
๒ ปี ในวันที่ ๒๘ หรือวันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่ครบกำหนดตามวาระ ๒ ปีดังกล่าว เว้นแต่กรณี
นายกสมาคมฯ จำเป็นต้องพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ” 
  วรรค ๗ เดิม “คณะกรรมการฯ ที ่อยู ่ในวาระครบ ๒ ปี ต้องดำเนินการเลือกตั้ง        
นายกสมาคมฯ คนใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบวาระ นายกสมาคมฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่มารับมอบงาน”  แก้ไขเป็น “คณะกรรมการฯ ให้อยู่ในตำแหน่งได้สมัยละ            
๒ ปี และจะต้องดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ครบวาระ หรือ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีท่ีหรือปีถัดจากปีที่นายกสมาคมฯ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ แล้วแต่กรณี                 
โดยนายกสมาคมฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่เพื่อรับมอบงานภายใน               
๓๐ วันนับแต่วันที่ ๑ เดือนมีนาคม ซึ่งตนเองเริ่มเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ” 
  วรรค ๘  เดิม “นายกสมาคมฯ จำเป็นต้องพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ เป็นผลให้
คณะกรรมการดำเนินงานฯ พ้นวาระไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังคงรักษาการจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และมีวาระ ๒ ปี เช่นกัน” แก้ไขเป็น “เมื่อนายกสมาคมฯ ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระย่อมเป็นผลให้คณะกรรมการฯ พ้นตามไปด้วย หรือหากนายกสมาคมฯ พ้นจากตำแหน่ง
ก่อนวาระไม่ว่ากรณีใดๆ คณะกรรมการฯ ต้องพ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังคงรักษาการ        
เพื่อดำเนินงานจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑ เดือนมีนาคม”  
  เหตุผลของการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว โดยให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
และนายกสมาคมฯ เข้าดำรงตำแหน่งภายในเดือนมีนาคม ก็เพราะว่าเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่มีการเลือกตั้ง 
กรณีที่นายกสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งครบวาระ สมาคมฯ จะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
คนใหมใ่ห้แล้วเสร็จ เมื่อนายกสมาคมฯ  คนใหมเ่ข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมีนาคมแล้ว จะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานฯ ชุดใหม่เข้ามาบริหารงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม   
  กรณีดังกล่าว นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน จะต้องเป็นผู้เสียสละ   
เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับที่แก้ไขเรื่องห้วงเวลาในการดำรงตำแหน่งใหม่  ซ่ึงจะครบวาระการบริหารงานในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งที่ยังไม่ครบวาระ ๒ ปี โดยการลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรณีที่นายกสมาคมฯ 
คนต่อไปมีความจำเป็นต้องพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการฯ ชุดนั้นจะต้องรักษาการเพ่ือบริหารงาน
ต่อไปจนกว่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ต่อไป คณะกรรมการฯ 
ชุดนั้นจึงจะพ้นจากการรักษาการตามข้อบังคับฯ  
 ข้อ ๑๕.๒ “การพ้นตำแหน่งตามวาระ และกรรมการฯ พ้นตำแหน่งตามวาระ” เห็นว่าควรมีการ
เพิ่มข้อความถัดจากข้อ ๑๕.๒.๔ เป็น “นอกจากการพ้นตำแหน่งของกรรมการฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
หากนายกสมาคมฯ เห็นสมควร นายกสมาคมฯ มีอำนาจออกคำสั ่งกรรมการฯ คนใดพ้นจากคณะ
กรรมการฯ ได้”  
 เหตุผลเนื่องจากการบริหารงานของสมาคมฯ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกสมาคมฯ แต่ละคน
อาจมีข้อจำกัด มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของสมาคมฯ ระหว่างห้วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นายก
สมาคมฯ จึงควรมีอำนาจในการออกคำสั่งเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว 

 
/และต่อเนื่อง 
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และต่อเนื่อง มิเช่นนั้นจะต้องคอยแก้ไขข้อบังคับเป็นรายครั้งเมื่อมีปัญหา เป็นการเสียเวลาในการบริหารงาน  
 ข้อ ๑๖ “สิทธิและหน้าที่ของกรรมการฯ”  
  ข้อ ๑๖.๔ เดิม “นายกสมาคมฯ มีหน้าที ่บริหารจัดการของสมาคมฯ โดยทั ่วไป”       
แก้ไขเป็น “นายกสมาคมฯ มีหน้าที่บริหารจัดการโดยทั่วไปของสมาคมฯ ให้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนของสมาคมฯ การดำเนินงานของนายกสมาคมฯ ดังกล่าวมีความผูกพันกับ
สมาคมฯ” 
  ข้อ ๑๖.๕ เดิม “อุปนายกสมาคมฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่นายกสมาคมฯ มอบหมาย หรือ
ทำการแทนในขณะที่นายกสมาคมฯ ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งนายกสมาคมฯ ว่างลง” 
แก้ไขเป็น “อุปนายกสมาคมฯ มีหน้าที ่ปฏิบัติตามที ่นายกสมาคมฯ ได้มอบหมาย หรือสั ่งการแทน        
นายกสมาคมฯ ในขณะที่นายกสมาคมฯ ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งนายกสมาคมฯ 
ว่างลง” 
         “อุปนายกสมาคมฯ คนที ่ ๑ เป็นผู ้มีอำนาจทำการแทนนายกสมาคมฯ 
กิจกรรมใดๆของสมาคมฯ  และหากอุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุป
นายกสมาคมฯ คนถัดไปตามลำดับเป็นผู้ทำการแทน เว้นแต่นายกสมาคมฯจะมีคำสั่งจัดตั้งบุคคลใดเป็น
ผู้ทำการแทนในระหว่างนายกสมาคมฯ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ถือว่าการทำการแทนนั้น                
มีผลผูกพันกับสมาคมฯ” 
  ข้อ ๑๗ “การประชุมใหญ่สามัญ” เดิม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ 
จะต้องลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ก่อนวันนัดประชุมฯ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือลงในเว็ปไซด์
ของสมาคมฯ แก้ไขเป็น “ลงประกาศในเว็ปไซด์ของสมาคมฯ อย่างน้อย ๒ คราว ก่อนวันนัดประชุมฯ        
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน” 
  ข้อ ๑๙ “เรื่องการเงินของสมาคมฯ”  
   ข้อ ๑๙.๒.๑ เดิม “นายกสมาคมฯ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯ ครั้งละ     
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
โดยหากเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต้องนำเข้าท่ีประชุมใหญ่สามัญฯ เพ่ือขออนุมัติ” 
        กรณีดังกล่าว สถานการณ์ปัจจุบันอาจไม่เหมาะสม ไม่ทันสมัย ในการดำเนินงาน
ของสมาคมฯ จึงขอแก้ไขเป็น 
    “นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ เมื่อทำการแทนนายกสมาคมฯ มี
อำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯ  ครั ้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมทั้งหมด       
ต้องไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการฯ 
หากเกินกว่า ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) ต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญฯ เพื่อขออนุมัติ ยกเว้น
กิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี หรือกรณีการสั่งจ่ายไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งอันเกี่ยวกับประโยชน์
ของสมาชิกฯ หรือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกฯ ให้อยู่ในอำนาจการอนุมัติของนายกสมาคมฯหรืออุปนายก
สมาคมฯ ที่ทำการแทนได้ทันที แล้วภายหลังให้นำเข้าที่ประชุมฯ เพื่อขอความเห็นชอบ” 
   ข้อ ๑๙.๒.๓ เดิม “เหรัญญิกฯ สามารถสำรองเงินของสมาคมฯ ไว้ใช้จ่ายตาม
ความจำเป็น จำนวนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)” แก้ไขเป็น “เหรัญญิกฯ สามารถสำรองเงิน
ของสมาคมฯ ไว้ใช้จ่ายตามความจำเป็น จำนวนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)” 
   ข้อ ๑๙.๒.๔ “การถอน” เดิม “ผู้มีอำนาจในการถอน ได้แก่ นายกสมาคมฯ กับ
เหรัญญิกฯ หรือ อุปนายกสมาคมฯ กับเหรัญญิกฯ” แก้ไขเป็น  

 
/“นายกสมาคมฯ... 

 



-๙- 
 
“นายกสมาคมฯ และเหรัญญิกฯหรือนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ หรือนายกสมาคมฯ และ
เลขาธิการฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ และเหรัญญิกฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ และเลขาธิการฯ หรือเลขาธิการ
ฯ และเหรัญญิกฯ”  
   เหตุผล เพ่ือให้มีความสะดวก มีความรวดเร็วและมีความอ่อนตัว  
  สำหรับบทเฉพาะกาล ในข้อ ๓๑ เห็นควรให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เพื่อให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ในวันดังกล่าว และเมื่อได้นายกสมาคมฯ คนใหม่แล้วจะมีผลบังคับ
ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  อีกประการหนึ ่ง เรื ่องการเงินของสมาคมฯ จะต้องนำข้อเสนอนี ้ไปเข้า เสนอในที่      
ประชุมใหญ่สามัญฯ ประจำปี เพื่อขอความเห็นชอบก่อน หากคณะกรรมการฯ ไม่เห็นด้วยในข้อเสนอดังกล่าว 
ในเรื่องของจำนวนเงินที่มีอำนาจสั่งจ่าย เพื่อความยืดหยุ่นของการบริหารงานอาจจำเป็นต้องจัดทำระเบียบ
การเงิน ทรัพย์สิน และรายได้ของสมาคมฯ ใหม่ โดยระบุให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน ทรัพย์สิน และ
รายได้ของสมาคมฯ 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ เรื่องบทเฉพาะกาล ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้
ห้วงเวลาการบริหารงานของสมาคมฯ มีความชัดเจน มีความคงที่นั้น เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี จะได้ไม่ต้องเลื่อนเข้า
หรือขยับออกของการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ส่วนการลาออกก่อนครบวาระเพื่อให้สอดคล้องกับบท
เฉพาะกาลนั้น ก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ขอให้เพิ่มเติมในความชัดเจนเรื่องของการพ้นหน้าที่ของนายกสมาคมฯ 
กับคณะกรรมการฯ เนื ่องจากสถานะของการเข้ามาดำรงตำแหน่งไม่เหมือนกัน นายกสมาคมฯ มาจาก        
การเลือกตั้งของสมาชิกฯ แต่คณะกรรมการฯ มาจากการแต่งตั้งของนายกสมาคมฯ ขอให้พิจารณาให้รอบคอบ  
 นายสมเดชฯ/อุปนายกฯ ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ กรณีที่มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งมากกว่า ๒ คน โดยเกรงว่าผู้สมัคร   
บางรายอาจมีพลังอำนาจด้านสมาชิกฯ อาจมีการเกณฑ์สมาชิกฯมาลงคะแนนให้ตนเองเพื่อแข่งขันกับคนที่มี
สมาชิกฯ น้อยกว่านั้น  
    แนวทางแก้ไข ควรกำหนดอายุของสมาชิกฯที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ในข้อบังคับฯ โดยพิจารณา
เกณฑ์อายุของสมาชิกฯที่เป็นวัยของคนที่ทำงานแล้ว มีวุฒิภาวะและดุลยพินิจที่เหมาะสม เช่น สมาชิกฯ ต้องมี
อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป เป็นต้น 
 ๒. การที่จะให้นายกสมาคมฯ ลาออกก่อนครบวาระเพ่ือให้การดำเนินงานของสมาคมฯสอดคล้อง
กับบทเฉพาะกาลนั้น  
    ข้อเท็จจริง นายกสมาคมฯ ไม่จำเป็นต้องลาออก โดยสามารถยกร่างข้อบังคับฯ ขึ้นใหม่ทั้งหมด 
และยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับเดิม โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน เพราะถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมของ
ข้อบังคับฯในข้อต่างๆ ข้อความของฉบับเดิมก็ยังคงอยู่ ซึ่งจะมีข้อบังคับฯท่ีเพ่ิมมากขึ้น และการแก้ไขข้อบังคับฯ 
ก็จะมีอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด 
 นายศุภวัสส์ฯ/กรรมการฯ ตามท่ีมีอุปนายกฯ และกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนั้นเพ่ือไม่ให้
นายกสมาคมฯ ต้องลาออกก่อนครบวาระ เพื ่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ จึงขออนุญาตเขียนลงใน        
บทเฉพาะกาลไว้ ดังนี้ “ให้นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ยังคงเป็นนายกสมาคมฯ และมีอำนาจหน้าที ่ตาม
กฎหมายและตามข้อบังคับของสมาคมฯ ไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยไม่จำเป็นต้องลาออก” 
 มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบในหลักการภายใต้ข้อเสนอเพิ่มเติมของนายกสมาคมฯ ที่ให้แยก
ความชัดเจนการพ้นหน้าที่ของนายกสมาคมฯ ออกจากคณะกรรมการฯ โดยมอบให้ฝ่ายกฎหมายฯ นำไป
ดำเนินการภายใต้หลักการนี้ ส่วนจะมีการเพิ่มเติมในเทคนิคกฎหมายหรือถ้อยคำต่างๆที่อยู่ภายใต้หลักการ 
แล้วให้ดำเนินการต่อไปได ้

  
/นายสมโภชน์ฯ... 

 



-๑๐- 
 

 นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ ส่วนเรื่องของร่างระเบียบคณะกรรมการฯ เรื่องสวัสดิการ ซึ่งจากการ
ประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่ฝ่ายเหรัญญิกฯ เสนอ และมอบให้    
ฝ่ายกฎหมายฯ นำไปดำเนินการตรวจแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบของร่างกฎหมาย ซึ่งฝ่ายกฎหมายฯ ได้นำไป
ดำเนินการแล้ว จึงขอเชิญ นายเขมชาติ  ศุภนรากุล กรรมการสมาคมฯ ได้ชี้แจงผลการดำเนินการให้ที่ประชุมฯ 
ได้รับทราบ 
 นายเขมชาติฯ/กรรมการฯ จากการที่มีการเสนอร่างระเบียบสวัสดิการครู ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
พ.ศ.๒๕๑๒ เพื ่อให้ฝ่ายกฎหมายฯ นำไปดำเนินการพิจารณาแก้ไข ซึ ่งผลการพิจารณาตรวจแก้ไขของ         
ฝ่ายกฎหมายฯ พบว่า เรื ่องสวัสดิการนี้ได้เคยมีระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกฯ และ          
การสนับสนุนสาธารณะกุศล พ.ศ.๒๕๕๒ ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายฯ ได้นำร่างระเบียบฯ ทั้ง ๒ ฉบับ
มารวบรวมไว้ให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยตัดออกและแก้ไขมาเป็นร่างระเบียบฯ ฉบับใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญ จำนวน 
๑๗ ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ข้อ ๑ เดิม “ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการครู ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ พ.ศ. ๒๕๖๒” แก้ไขเป็น 
“ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ        
พ.ศ. ......”  
  หลักการและเหตุผล เนื่องจากระเบียบนี้ เป็นระเบียบของสมาคม การใช้คำว่า “สมาชิก
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ” หมายถึง สมาชิก จำนวน ๔ ประเภท (กิตติมศักดิ์, พิเศษ, สามัญ และวิสามัญ) ซ่ึง
มีความหมายครอบคลุมกว่าคำว่า “ครู และศิษย์เก่าโยธินบูรณะ” ซึ่งรวมถึงศิษย์ปัจจุบันด้วย (สมาชิกวิสามัญ)  
 ข้อ ๒  “ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป” คงเดิม 
 ข้อ ๓  “บรรดาระเบียบ ข้อกำหนด มติคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ หรือคำสั่ง      
อื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโยธนบูรณะ ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน”  
  หลักการและเหตุผล เนื่องจากมีระเบียบเดิมบังคับใช้อยู่ก่อนแล้ว จึงเขียนกำหนดเพิ่มเติม
ไว้ เพ่ือป้องกันความซ้ำซ้อนและปัญหาการใช้ระเบียบ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “สมาคม”  หมายความว่า สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
         “นายกสมาคม”  หมายความว่า นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
         “กองทุน” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
               “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
          “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร กองทุนสวัสดิการสมาชิก
สมาคมโยธินบูรณะ” 
  หลักการและเหตุผล สาระสำคัญในข้อนี้ ได้ตัดนิยามศัพท์บางคำออก ได้แก่ โรงเรียน ครู 
และศิษย์เก่า เนื่องจากมีใช้ไม่มากนัก จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดไว้  มีการเพิ่มเติมคำว่า “นายกสมาคม” 
และ “สมาชิก” เพื่อให้ใช้ในระเบียบแล้วเข้าใจถูกต้องตรงกัน และได้หมายความรวมถึงครู  อาจารย์ และ
นักเรียนที่อยู่ระหว่างการศึกษาในโรงเรียนโยธินบูรณะในปัจจุบันด้วย เพ่ือช่วยเหลือในเรื่องการให้ทุนการศึกษา 
เพื ่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการ เป็นต้น ประกอบกับข้อบังคับฯ ข้อ ๕.๒ 
กำหนดให้ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียนของโรงเรียนโยธินบูรณะด้วย  
 ข้อ ๕ “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
โยธินบูรณะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของ
สมาชิก ส่งเสริมความสามัคคี ให้ความร่วมมือระหว่างสมาชิก โรงเรียน หรือองค์กรอื่นที่ทำกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้มีความเจริญรุ่งเรือง” 

/หลักการและเหตุผล... 



-๑๑- 
 

  หลักการและเหตุผล เนื่องจากวัตถุประสงค์กองทุนฯ จะมีได้จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนฯ 
ขึ้นมาก่อน 
 ข้อ ๖ “ให้กองทุนมีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์      
ตามข้อ ๕ กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และหน้าที่อ่ืน   
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคม” 
  หลักการและเหตุผล กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองทุน 
 ข้อ ๗ “ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน แต่งตั้งโดยนายกสมาคมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน 
โดยแต่งตั้งจากบุคคลต่อไปนี้ 
    (๑) นายกสมาคม เป็น ประธานกรรมการ 
    (๒) อุปนายกสมาคม จำนวนหนึ่งคน เป็น รองประธานกรรมการ 
    (๓) กรรมการสมาคม จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน เป็น กรรมการ 
    (๔) ประธานชมรมครูอาวุโส หรือครูอาวุโสที่ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมครู
อาวุโส เป็น กรรมการ”  
  (๕) ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน         
เป็น กรรมการ 
    (๖) กรรมการสมาคม จำนวนหนึ่งคน เป็น กรรมการและเลขานุการ 
    (๗) กรรมการสมาคม จำนวนหนึ่งคน เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หลักการและเหตุผล มีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการ
ย้ายเรื ่องวาระการดำรงตำแหน่งนำไปใส่ไว้ในเรื ่องการพ้นจากตำแหน่ง เนื ่องจากข้อนี ้เป็นเรื ่องให้มี
คณะกรรมการบริหารกองทุน และองค์คณะของกรรมการ 
 ข้อ ๘ “ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ” 
         (๑) ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ซึ ่งม ีวาระเท่าก ับการดำรงตำแหน่งของ          
นายกสมาคม ผู้ที่แต่งตั้ง 
         (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ 
  (๕) นายกสมาคมให้พ้นจากตำแหน่ง 
 หลักการและเหตุผล  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ข้อ ๙ “คณะกรรมการ  มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้” 
    (๑) กำหนดนโยบาย แผนงาน แนวทางในการดำเนินงานของกองทุน และดำเนินงาน    
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับนโยบายในการจัดสวัสดิการของสมาคม 
      (๒) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติเกี ่ยวกับการบริหารและการจัดการ
กองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
    (๓) กำกับดูแล บริหารงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน         
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
    (๔) จัดทำรายงานและผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการ
สมาคมภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี 
    (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน คณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อพิจารณา   
หรือดำเนินการเรื่องใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
/(๖) ปฏิบัติหน้าที่... 
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    (๖) ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นใดตามที ่ระเบียบสมาคมกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะกรรมการสมาคมมอบหมาย 
  หลักการและเหตุผล  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย เพ่ือให้มีความชัดเจน ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
 ข้อ ๑๐ “การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” 
       ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในการประชุม  
  ถ้าประธานและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     
ให้ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม  
  ถ้าประธานกรรมการมิได้มอบหมายผู้ใด ให้ที ่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง      
ให้ทำหน้าที่ประธานในการประชุม 
  การลงมติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการ      
ที่เข้าประชุมในครั้งนั้น กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน        
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
  หลักการและเหตุผล เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ข้อ ๑๑ “หลักเกณฑ์ ขั ้นตอน วิธีการ และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์          
และการส่งเสริม ตลอดจนการขอรับ การให้บริการ และการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้อง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด” 
  หลักการและเหตุผล เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ข้อ ๑๒ “กองทุน มีรายได้ ดังนี้” 
          (๑) เงินที่ได้รับจัดสรรจากสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
         (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน 
         (๓) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมของกองทุน 
         (๔) ดอกเบี้ยและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
  (๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใดๆ 
  หลักการและเหตุผล  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ข้อ ๑๓ “กองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้” 
         (๑) การให้สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก 
         (๒) การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนโยธินบูรณะให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
         (๓) การส่งเสริมความสามัคคี ให้ความร่วมมือระหว่างสมาชิก โรงเรียนโยธินบูรณะ 
หรือองค์กรอื่นที่ทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อโรงเรียนโยธินบูรณะ 
          (๔) การใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
         (๕) การดำเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุน และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด
กิจการของกองทุน 
  หลักการและเหตุผล  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ข้อ ๑๔ “ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่นที่คณะกรรมการ
สมาคมเห็นสมควร ในนาม “สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ” โดยเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการสมาคม” 
  หลักการและเหตุผล  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

  
/ข้อ ๑๕... 
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 ข้อ ๑๕ “ระเบียบนี้จะเปลี ่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยมติของที ่ประชุมคณะกรรมการสมาคม         
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม” 
  หลักการและเหตุผล มีการตัดคำ เนื่องจากมีนิยามแล้ว 
 ข้อ ๑๖ “ให้นายกสมาคม เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้” 
     ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
สมาคมมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสมาคมให้เป็นที่สุด 
  หลักการและเหตุผล  ขอแก้ไขผู้มีอำนาจวินิจฉัยจากนายกสมาคม เป็น คณะกรรมการ
สมาคม เนื่องจากระเบียบนี้เป็นระเบียบของสมาคม การวินิจฉัยจึงควรให้สมาคมวินิจฉัย 
 ข้อ ๑๗ “บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการสมาคม และระเบียบคณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกและการสนับสนุนสาธารณกุศล พ.ศ.๒๕๕๒           
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ” 
  หลักการและเหตุผล  เพื่อเป็นการปิดช่องว่างระหว่างที่ออกระเบียบนี้แล้ว แต่ยังไม่มี
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไข ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ สมาคมฯ มีระเบียบฯเดิมบังคับใช้อยู่ก่อนแล้ว การแก้ไขระเบียบฯ       
ให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ให้มีความรวดเร็ว ก็เพื ่อในอนาคตหากสมาคมฯ มีความเป็นปึกแผ่น             
มีศักยภาพในการบริหารจัดการแล้ว จะสามารถแบ่งออกเป็นคณะทำงานต่างๆที่ชัดเจนให้สามารถดำเนินงาน
ในแต่ละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันสมาคมฯ ยังบริหารงานแบบรวมการอยู่   
 นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ระเบียบฯที่กล่าวมาข้างต้น สาระสำคัญอยู่ที่      
การจัดตั้งกองทุน ส่วนรายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบของตัวร่างระเบียบฯนั้นเป็นมาตรฐานทั่วๆไป และมีการ
เชื ่อมโยงเกี ่ยวกับการจัดสวัสดิการของสมาคมฯอย่างไร ซึ ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการสวัสดิการฯ             
ที่จะร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 นายรังสรรค์ฯ/อุปนายกฯ ขอนำเสนอประสบการณ์ให้ที่ประชุมฯ เพื่อทราบ จากการที่ได้มี
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนที่บุตรกำลังศึกษาอยู่ มีการให้สวัสดิการ     
ครูที่เกษียณอายุเป็นรายเดือนตามความเหมาะสม เป็นเงินสนับสนุนจากการหารายได้ของสมาคมผู้ปกครอง
และครู ไม่ใช่เงินของสมาคมฯ แต่สมาคมฯ สามารถเข้ามาช่วยเหลือบ้างเป็นบางคราว ดังนั้น สมาคมฯ จะต้อง
มีความเข้มแข็งทางด้านการเงินก่อนถึงจะให้การสนับสนุนกิจกรรมได้ 
 นางดารารัศมิ์ฯ/กรรมการฯ ขออนุญาตชี้แจง กรณีที่มีการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสมาคมฯ กับโรงเรียนซ่ึงจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน กรณีโรงเรียนกับสมาคมฯ ที่จะมีการเก็บเงิน   
ค่าบำรุงกิจกรรมของนักเรียนนั ้นจะมีความเกี ่ยวข้องกับสมาคมครู ผู ้ปกครองเท่านั ้น สำหรับโรงเรียน         
โยธินบูรณะมีปัญหาข้อขัดข้องและจะเชื่อมโยงไปถึงสมาคมฯ กรณีที่มีการนำเอาระเบียบขึ้นมาจับต้อง หากมี
ประเด็นฟ้องร้องขึ้นมาความเสียหายจะตกอยู่ที่คำว่า “โยธินบูรณะ” ทั้งสมาคมฯ และโรงเรียน ขณะนี้ท่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับนโยบายและพิจารณาในเรื่องของสมาคมครู ผู้ปกครองว่าจะเริ่มต้นกันอย่างไรดี    
โรงเรียนโยธินบูรณะมีการเก็บค่าบำรุงจากนักเรียนเหมือนกันในภาคเรียนต่างๆ ซึ่งโรงเรียนได้พยายามบริหาร
จัดการให้มีการเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ในเรื่องของระบบธรรมาภิบาล ได้มีการประสานกับโรงเรียน
เครือข่ายถึงวิธีการบริหารจัดการทราบว่าแต่ละโรงเรียนมีสมาคมครู ผู้ปกครอง เป็นผู้ออกหน้ารองรับกิจกรรม 
เพราะว่าการเก็บเงินค่าบำรุงในบางเรื่องนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.) มีความเข้มงวดมาก ค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างจะไปปรากฏอยู่ในประกาศของโรงเรียนทั้งหมด กิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียนนั้นสมาคมครู ผู้ปกครอง 
จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยการประสานงานกันระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับนายกสมาคมครู ผู ้ปกครอง                     
เพราะวัตถุประสงค์ของสมาคมครู ผู ้ปกครอง จะดำเนินกิจกรรมในเรื่องกิจกรรมภายในโรงเรียนเท่านั้น         
ซ่ึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่า จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 

/นายสมเดชฯ... 



-๑๔- 
 

        นายสมเดชฯ/อุปนายกฯ ขออนุญาตให้ข้อสังเกตในเรื่องการแก้ไขข้อบังคับฯ เพ่ือให้ฝ่ายกฎหมาย
ได้นำไปประกอบการพิจารณา 
 ๑. เรื ่องเกี่ยวกับการอนุมัติค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ในข้อ ๑๙ ซึ่งไม่น่ามีปัญหา สามารถเพ่ิม
ข้อความลงในข้อยกเว้นได้ เช่น เว้นแต่กิจกรรมที่นอกจากกิจกรรมที่เป็นประเพณี หรือเว้นแต่กิจกรรมที่ทำเพ่ือ
ประโยชน์ของสมาคมฯ  
 ๒. จะต้องไปแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมของสมาคมฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วย ซึ่งยังไม่ได้ถูกแก้ไข
มานานแล้ว  
  นายบุญเลิศฯ/อุปนายกฯ เรื ่องระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นเรื ่องที่
จะต้องมีการพิจารณากันให้ถี่ถ้วน รอบคอบ ก่อนที่จะออกมาเป็นกฎเกณฑ์ กติกา ในการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคมฯ หมายความว่าจะต้องมีผู้ที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจ    
ในภาพรวมทั้งหมดของคำว่า “โยธินบูรณะ” เนื่องจากสมาชิกมีทั้งประเภทสามัญ วิสามัญ มีหลายองค์กร           
ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกฯ เช่น มูลนิธิรักษ์โยธิน มูลนิธิกองทุนครูเฉลียว จำเริญมา เพื่อการศึกษา เป็นต้น แต่ละ
องค์กรเหล่านี ้มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานเพื ่อชาวโยธินบูรณะกันอย่างไรบ้าง  ให้นำมาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ ช่วงนี้คงเป็นการดำเนินงานแบบอ่อนตัวไปก่อนจนกว่าความคิดของคณะกรรมการฯ     
จะตกผลึกออกมาเป็นระเบียบฯที่มีผลบังคับใช้  จึงขอให้ข้อสังเกตเพ่ือนำไปประกอบการพิจารณา 
 ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ  พ.ศ. ...... ตามท่ีนายเขมชาติฯ/กรรมการฯ นำเสนอ และ
ให้ฝ่ายกฎหมายฯ ดำเนินการต่อไปได้และให้นำข้อสังเกตต่างๆไปประกอบการพิจารณาด้วย  
  วาระที่ ๓.๕  เรื่อง สรุปการจัดกิจกรรมงานมุทิตา คารวะครูผู้มีพระคุณ  ประจำปี ๒๕๖๓  
โดย พลโท พิสิทธิ์  สิงหราไชย อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน 

พลโท พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ  ในฐานะอุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงานของสมาคมฯ ขออนุญาต
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดงานมุทิตา คารวะครู  ของสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ เนื ่องในโอกาส         
วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพ่ือกรุณาทราบ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. งานมุทิตา คารวะคุณครูผู ้มีพระคุณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 
๑๕.๓๐ น. ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 ๒. การจัดงานฯ แบ่งออกเป็น ๓ ห้วงกิจกรรม ดังนี้ 
 ช่วงที่ ๑ พิธีสงฆ์  เป็นรูปแบบพิธีการทางศาสนพิธี เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยการนิมนต์

พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูปจากวัดประดู่ในทรงธรรม  เขตบางกอกใหญ่ มาประกอบพิธีสวดมาติกาอุทิศส่วนกุศล
ให้กับคุณครูที่ล่วงลับไปแล้ว และสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข ความเจริญแก่        
ผู้ร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน พลเอก ธงชัย  เกื้อสกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะเป็นประธาน 
ซ่ึงศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้  

  ผลการดำเนินการ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (รายละเอียดตามภาพฉาย) 
  ช่วงที ่ ๒ พิธีมุทิตา คาราวะครูผู ้มีพระคุณ เป็นรูปแบบพิธีการ เป็นการแสดงออกของ   

บรรดาศิษย์ เพ่ือระลึกถึงคุณูปการของคุณครูทุกท่าน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. มีคุณครูอาวุโสและครูปัจจุบัน 
เข้าร่วมพิธีรับการคารวะจากลูกศิษย์ จำนวน ๑๐๗ ท่าน (ข้อมูลการลงทะเบียน) มีตัวแทนศิษย์เก่าทุกรุ่น     
และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมรำลึกและประกอบพิธีคารวะคุณครู ประมาณ ๒๐๐ คน เครือข่ายผู้ปกครองและ
นักเรียน นักแสดง ประมาณ ๑๐๐ คน นำโดย พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
เป็นผู้แทนศิษย์เก่า กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและกล่าวสดุดีพระคุณครู จากนั้น พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง            
นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะท่านปัจจุบัน เป็นผู้นำการประกอบพิธีไหว้ครู ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
เป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้ 

  /ผลการดำเนินการ... 
 



-๑๕- 
 

ผลการดำเนินการ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่คุณครูทุกท่าน  
(รายละเอียดตามภาพฉาย)   

  ช่วงที ่ ๓ การรับประทานอาหารร่วมกันของครูและศิษย์ เก ่าโรงเร ียนโยธินบ ูรณะ              
การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ ความรัก ความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว   
โยธินบูรณะ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๔๕ น. บรรยากาศภายในงาน จัดรูปแบบกึ่งงานวัด หรือแบบพื้นเมืองเหนือ      
มีการออกซุ้มอาหารแบบไทยๆ โดยศิษย์เก่าโยธินบูรณะแต่ละรุ่น จำนวน ๒๑ ร้าน (ซุ้มอาหาร) มีกิจกรรม
การละเล่น การแสดงแบบไทยพื้นบ้าน อาทิ ระบำสี่ภาค ฯลฯ และการแสดงดนตรีของ YB Band ซึ่งโรงเรียน
โยธินบูรณะ เป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้ 

  ผลการดำเน ินการ : เป ็นไปด้วยความเร ียบร ้อย ผ ู ้ร ่วมงานทุกคนได้ร ับความสุข              
ความสนุกสนาน มีความร่วมมือ ความรักสามัคคี ความอบอุ่น (รายละเอียดตามภาพฉาย)   

๓. งบประมาณรายจ่ายในการจัดงานฯ  จำนวนทั้งสิ้น ๔๙,๔๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) (รายละเอียดตามภาพฉาย) ประกอบด้วย 

  ๓.๑ ค่าใช้จ่ายดำเนินการ รวมอุปกรณ์ และค่าอาหาร ของกลุ่มการงาน จำนวน ๑๓,๐๐๐.- 
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

  ๓.๒ ค่าใช้จ่ายของกลุ่มศิลปะ จำนวน ๑๓,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  ๓.๓ ค่าใช้จ่ายของศูนย์วัฒนธรรม จำนวน ๙,๒๐๐.- บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  ๓.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 
  ๓.๕ ค่าจัดทำพานพุ่มสำหรับพิธีไหว้ครู จำนวน ๑๒.๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท

ถ้วน) 
  ทั้งนี้  ไม่นับรวมรายจ่ายที่บรรดาศิษย์เก่าแต่ละรุ่นสนับสนุนการออกร้าน (ซุ้มอาหาร) และ

ค่าจัดสถานที่อ่ืนๆ (ตามรายงานสถานภาพการเงินของสมาคมฯ ในวาระท่ี ๓.๑) 
 ๔. ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการจัดงานฯ 
  การจัดงานแต่ละครั้ง ภายใต้ความสำเร็จยังต้องมีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด และปัญหา       

ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนที่พบเห็นปัญหาและแนวทางแก้ปัญหามานำเรียนเพื่อประโยชน์
ในการจัดงานครั้งต่อไป (รายละเอียดตามภาพฉาย) ประกอบด้วย 

  ๔.๑ การควบคุม อำนวยการ ประสานงาน 
  ๔.๒ การต้อนรับ 
  ๔.๓ การจัดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
  ๔.๔ พิธีสงฆ์ 
  ๔.๕ พิธีมุทิตา คารวะครูผู้มีพระคุณ 
  ๔.๖ การออกซุ้มอาหาร 
  ๔.๗ การแสดงของนักเรียน  
รายละเอียดตามเอกสาร ผนวก ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ในการจัดงานมุทิตา คารวะ

ครูผู้มีพระคุณ ของสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่แนบ 
นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ขอขอบคุณ อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงานของสมาคมฯ         

ในฐานะผู้รับผิดชอบเป็นส่วนรวม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้จนสำเร็จ
ลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างามและสมเกียรติ ทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีความสุข ความสนุกสนาน 
ขอเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดเก็บสถิติในด้านต่างๆในการจัดงานแต่ละครั้ง เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
สำหรับนำมาเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งต่อๆไป และส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ในอนาคต   
ได้นำไปใช้แสวงประโยชน์ 

/พันโท สุชาติฯ... 
 



-๑๖- 
 

พันโท สุชาติฯ/อุปนายกฯ  ในฐานะที่ทำงานให้กับสมาคมฯ มากว่า ๑๐ ปี ขอชื ่นชมและ
ขอขอบคุณคณะทำงานฯ ที่สามารถจัดงานมุทิตาฯ ออกมาได้ดีมากและสมเกียรติของสมาคมฯ สถิติข้อมูลของ
การจัดงานมุทิตาฯ ที่ผ่านมา ครั้งที่มีคุณครูอาวุโสตอบรับมาร่วมงานฯ มากที่สุด คือการจัดงานมุทิตาฯ          
ณ สโมสรกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) สี่แยกเกียกกาย มีครูอาวุโส จำนวน ๘๖ ท่าน       
แต่การจัดงานครั้งนี้มีคุณครูอาวุโสเข้าร่วมงานฯ จำนวน ๑๐๗ ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่
น่ายินดี สามารถวิเคราะห์สาเหตุแห่งความสำเร็จได้ คือ  

๑. การประชาสัมพันธ์ (การสื่อสาร การกระจายข่าวสาร)  
๒. สถานที่จัดงานฯ มีความโอ่โถง กว้างขวาง และมีเครื่องปรับอากาศ สามารถอำนวยความ

สะดวกแก่ครูอาวุโสได้เป็นอย่างดี 
นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ขอขอบคุณข้อมูลของ พันโท สุชาติฯ/อุปนายกฯ และกล่าวเสริมว่า       

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือห้วงเวลาการจัดงานที่เหมาะสม การรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นปึกแผ่น
ของคณะกรรมการฯ และศิษย์เก่าทุกรุ่น เพื่อแสดงพลังแห่งศรัทธา คารวะคุณครูผู้มีพระคุณ  เนื่องในโอกาส   
วันครูประจำปีนั้นๆเพียงปีละครั้งแต่ยิ่งใหญ่ นี่คือความสำเร็จที่แท้จริง      
 มติที ่ประชุม รับทราบรายงานสรุปการจัดกิจกรรมงานมุทิตา คารวะครูผู ้มีพระคุณ โดย                    
พลโท พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน 
 วาระที่ ๓.๖  เรื ่อง สรุปการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการ “จิตสำนึก รักษ์ไทย” โดย      
พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ิงการกุศลฯ 
 พันเอก ผ่านศึก/กรรมการฯ ขออนุญาตสรุปผลการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการ “จิตสำนึก 
รักษ์ไทย” เพ่ือกรุณาทราบ ดังนี้  
 สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “จิตสำนึก รักษ์ไทย” ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ณ หาดจอมพล บริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี 
 การจัดการแข่งขันฯ แบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น ๓ ระยะ  ประกอบด้วย 
 - ประเภท fun run วิ่งเรียบชายหาด ระยะทาง ๓ กิโลเมตร มีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด  
 - ประเภท Mini Half Marathon วิ่งที่ระยะทาง ๖ กิโลเมตร  
 - ประเภท Super Mini Marathon วิ่งที่ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร 
 สมาคมฯ จัดทำ TOR เพ่ือคัดเลือกมารับการจัดงานผ่านคณะกรรมการฯ โดย บริษัท IN HOUSE 
65 มาเป็นผู ้ดำเนินการ มีระยะเวลาในการเตรียมการ ๗ เดือน ใช้งบประมาณในการจัดงานฯ จำนวน
๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 ผลการจัดงานเป็นภาพรวม  
 - มีการตอบรับเป็นอย่างดี ชื่นชมในการจัดงานได้ยิ่งใหญ่ สนุกสนาน มีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 
๑,๔๐๐ – ๑,๕๐๐ คน 
 - หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น ส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
เพชรบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลหาดเจ้าสำราญ โรงเรียนโยธินบูรณะ
เพชรบุรี การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี  
 - นอกจากงานวิ่ง ยังมีกิจกรรม CHR  มีการออกร้าน มีการแสดงของวงดุริยางค์ มณฑลทหารบก
ที่ ๑๕ (ดย.มทบ.๑๕) และการแสดง Mini Concert มอส ปฏิภาณ (ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ) 
 ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมฯ คณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนการจัดงานฯ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี  
  
 

/นายกสมาคมฯ... 



-๑๗- 
 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ ครั้งนี้ทุกท่าน ถึงแม้จะไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  มีปัจจัยประกอบหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่น บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกมารับการจัดงานฯ
ความไม่ชัดเจนในเรื่องจำนวนผู้สมัคร การประมาณการผิดพลาด การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม   
ผู้ที่เข้าร่วมงานฯ ต่างได้รับความสนุกสนาน บรรยากาศชายทะเลที่สดชื่ น ความรักความผูกพันของสถาบัน
ครอบครัว ความเป็นปึกแผ่น ความเข้มแข็งขององค์กร     

ขอฝากบรรดาพี่ๆน้องๆให้ร่วมกันแสดงศักยภาพเพื่อความเป็นเอกภาพ สร้างชื่อเสียงของชาว
โยธินบูรณะให้ปรากฏ สมาคมฯมีโครงการที่จะเชิญประธานหรือผู้แทนของรุ่นต่างๆ ตลอดจนชมรมต่างๆ        
มาพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อกำหนดทิศทางและร่วมเดินไปพร้อมกัน    
อย่างสง่างาม 

มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “จิตสำนึก รักษ์ไทย” โดย พันเอก    
ผ่านศึกฯ/กรรมการฯ/เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลฯ พร้อมทั้งการชี้แจงและการขอความ
ร่วมมือของนายกสมาคมฯ 
 วาระท่ี ๓.๗  เรื่อง สรุปการจัดกิจกรรมของชมรมกีฬาฯ  โดย ฝ่ายกีฬาฯ 
 ๓.๗.๑ ชมรมจักรยาน โดย นายสิทธิเดช  สุทธิขาว กรรมการสมาคมฯ ผู้แทน นายสุพจน์ 
แก้วพรหมมาลย ์ผู้ดูแลชมรมฯ   

นายสิทธิเดชฯ/กรรมการฯ ชมรมจักรยานได้จัดกิจกรรมปั่นจักยานเพื่อการกุศล “ยบ.๕๓ ปั่น
และปลูกป่าชายเลน” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกของชมรมฯตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ป่าชายเลน 
เป็นกิจกรรมจิตอาสา เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อสังคม ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน กิจกรรมประกอบไปด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ 
๑๕ กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นไปยังพ้ืนที่ปลูกป่าชายเลน ทะเลกรุงเทพ เขตบางขุนเทียน มีการรับฟังการบรรยาย
ให้ความรู้ถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศวิทยา โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนรู้ฯ เขตบางขุน
เทียน หลังจากนั้นร่วมกันปลูกป่าชายเลนโดยการปักกล้าไม้ชายเลนและการยิงลูกแซม(กล้าไม้) ลงในป่าชาย
เลนด้วยหนังสติ๊ก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พี่ๆน้องๆชาวโยธินบูรณะหลายๆรุ่นรวมตัวกันมาให้กำลังใจ
และร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งปลูกป่าชายเลน ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง สร้างความสนุกสนาน เฮฮา และมีความสุขในการร่วมปลูกป่ากล้าไม้ชายเลนเพื ่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ผลการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓.๗.๒ ชมรมฟุตบอล โดย พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์ กรรมการสมาคมฯ ผู้แทน นายคณิต 
บริพันธ์ ผู้ดูแลชมรมฯ 

พันเอก ผ่านศึกฯ/กรรมการฯ ชมรมฟุตบอลได้จัดการแข่งขันฟุตบอล “สานสัมพันธ์พี่น้องโยธินฯ 
ครั้งที่ ๓๐” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย ศิษย์เก่า ย.บ.รุ่น ๔๖ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ  
ในการจัดแข่งขันฯ ณ สนามอาม่า งามวงศ์วาน  มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน ๑๘ ทีม แบ่งออกเป็น         
๔ สาย เริ่มทำการแข่งขันฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. และจบการแข่งขันฯ เวลา ๑๗.๐๐ น. ภายหลังจบการแข่งขันฯ    
มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ (โต๊ะจีน) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างพี่น้อง               
ผองเพื่อน จากนั้นได้ส่งมอบให้ศิษย์เก่า ย.บ.รุ่น ๔๘ รับไปดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งต่อไป สำหรับ           
ผลการแข่งขันฯและการจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายกสมาคมฯ และบรรดา                
พี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ และให้การสนับสนุนการจัดงานฯ และโอกาสนี้ ในนามผู้แทนศิษย์เก่า                 
ย.บ.รุ ่น ๔๖ ต้องขอโทษนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ ที่เกิดความผิดพลาดในการประสานงานกับ
สมาคมฯ ที่ยังไม่ดีพอ ทำให้การกำหนดวันจัดการแข่งขันฯและการจัดงานฯ ของชมรมฟุตบอล ตรงกับการจัด
กิจกรรมฯ ของชมรมจักรยาน 

  
/นายกสมาคมฯ... 



-๑๘- 
 

 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ขอขอบคุณในการรายงานผลการจัดงานฯ ของชมรมฟุตบอล ซึ่งเป็น
กิ ่งก้านสาขาของสมาคมฯ เนื ่องจากติดธุระจำเป็นจึงไม่สามารถไปร่วมงานได้ แต่ก็ได้ให้การสนับสนุน           
การจัดงานฯ โอกาสนี้ ฝากให้ข้อคิดสำหรับชมรมกีฬาต่างๆ การจัดกิจกรรมใดๆเพ่ือความรัก ความสมัครสมาน
สามัคคี และความเหนียวแน่น ความเป็นปึกแผ่นของชาวโยธินบูรณะเป็นเรื่องที่ดี และสมาคมฯ พร้อมให้การ
สนับสนุน แตท่ั้งนี้ โครงสร้างและแผนงานของชมรมกีฬาต่างๆยังไม่มีความชัดเจน จึงเกดิปัญหาทางด้านธุรการ 
ซึ่งสามารถแก้ไขได้หากช่วยกันกำกับดูแล มีการบริหารจัดการชมรมฯท่ีดี มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง
นำเอาแผนงานกิจกรรมมานำเสนอในที่ประชุมฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและอนุมัติแผนงาน 
ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งสมาคมฯ สามารถให้การสนับสนุนด้านการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเว็ปไซด์ของสมาคมฯ และจัดคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง   

 นายธนบัติฯ/กรรมการฯ/ผู้แทนศิษย์เก่า ยบ.รุ่น ๔๓ ขออนุญาตนำเรียนและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ที่ประชุมฯ ทราบดังนี้  

ด้วย ยบ.รุ่น ๔๓ นำโดย พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์  สุขวิมล ประธานรุ่น ยบ.๔๓ กำหนดให้มีการ
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกอล์ฟ ฟลอร่าวิลล์ (สนามกอล์ฟ
ชวนชื่น) จังหวัดปทุมธานี  ใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญนายกสมาคมฯ และพ่ีๆน้องๆเข้าร่วมการแข่งขันฯ  

และการจัดงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า ยบ.๔๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สโมสรกรมทหารปืน
ใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ (ปตอ.๑) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญนายกสมาคมฯ และพ่ีๆ
น้องๆเข้าร่วมการงานเลี้ยงฯ เพ่ือเป็นเกียรติ 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ 
๔. วาระท่ี ๔ 

เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ ในการประชุมฯ วันนี้ไมม่ีเรื่องเพ่ือพิจารณา  

๕. วาระท่ี ๕ 
เรื่อง อ่ืนๆ 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  มีคณะกรรมการฯ ท่านใด
จะเพ่ิมเติมในวาระหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  
  ๑. ให้ฝ่ายกฎหมายฯ ดำเนินการติดตาม จำนวน ๒ เรื่อง คือ 
   ๑.๑ เรื่องการเปลี่ยนชื่อเจ้าของอาคารสมาคมฯ  
   ๑.๒ เรื่องการออกโฉนดที่ดินของอาคารสมาคมฯ ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเก่าที่สูญหาย 
  ๒. ให้ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาความเหมาะสมเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ     
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสมาคมฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
  ๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศระดับส่วนหัวของผู้บริหารโรงเรียน 
(ฟันเฟือง) โดยจะเชิญสมาคมฯเข้าร่วมรับฟัง พูดคุย และให้ความคิดเห็นในเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่าง     
๒ องค์กร จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบและพิจารณาจัดผู้แทนเป็นคณะของสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
  ๔. นายกสมาคมฯ ได้ลงชื ่อในคำสั่งสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ที ่ ๑/๒๕๖๓ เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนครูเฉลียว จำเริญมา เพื่อการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ ท่ าน
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามภาพฉาย จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
  ๕. การขอยกเลิกแผนงานของสมาคมฯ 
๕.๑ ตามที่ สมาคมฯ มีแผนการจัดให้มีการทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนโยธินบูรณะนั้น เนื่องจากมูลนิธิรักโยธิน โดย พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี   

 
/ได้จัดให้... 



-๑๙- 
 

ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา จึงขออนุมัติที่ประชุมฯ ยกเลิกการจัดผ้าป่าการศึกษาของสมาคมฯ โดยจะพิจารณาจัดเป็น
กิจกรรมอื่นต่อไป 
   ๕.๒ ตามที่ สมาคมฯ มีแผนการจัดการประกวดพระของสมาคมฯ นั้น เนื่องจากประเทศ     
อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอ้ืออำนวย จึงขออนุมัติที ่ประชุมฯ เลื่อนการจัด
ออกไปไม่มีกำหนด 
   มติที่ประชุม รับทราบข้อสั่งการของนายกสมาคมฯ ในข้อ ๑ – ข้อ ๔ และอนุมัติในข้อ ๕   

๖. วาระที่ ๖ 
ประธานกำหนดวันประชุมฯ ครั้งต่อไป และปิดการประชุม 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ 
 วาระที่ ๖.๑ การประชุมสมาคมฯ ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๓ กำหนดในเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓              
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   
 วาระท่ี ๖.๒ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ปิดการประชุมฯ                                                                                  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.   

   นาง  
                        (แว่นฟ้า  ทิมรอด) 

                                         ผูช้่วยจดบันทึกการประชุม 
      
      พลโท   
               ( สุรชาติ   จิตต์แจ้ง )      นาย  
         นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                   ( สมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร ) 
                               กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
                                                       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                     นาย  
                              ( ดนัย   จารุณ ) 
              เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
                 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 


